

THÔNG BÁO

Nội dung công tác tháng 5/2018
(Từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2018)

T T	Nội dung công tác	Phòng thực hiện	Phòng phối hợp
1	Triển khai công tác nhập Tabmis cho dự toán ngân sách năm 2018 khi có phát sinh.	QLNS	
2	- Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 của huyện, thị xã, thành phố đã gửi báo cáo quyết toán. - Tổng hợp, báo cáo các chế độ chính sách do Trung ương ban hành. - Tiếp tục triển khai thực hiện đấu thầu xi măng.	QLNS	
3	Tiếp tục phối hợp với phòng Tài chính đầu tư đối chiếu, thực hiện chuyển nguồn vốn đầu tư sang năm 2018 để tiếp tục theo dõi, sử dụng và thu hồi tạm ứng đúng quy định.	QLNS	TCĐT
4	Phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan cung cấp số liệu và làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực III về kiểm toán tiền tài sản, ngân sách nhà nước năm 2017.	QLNS	Các phòng có liên quan
5	Tiếp tục thẩm tra dự toán chi NSNN năm 2018, đồng thời nhập dự toán chi NSNN năm 2018 trên hệ thống Tabmis cho các đơn vị dự toán khối tỉnh.	TCHCSN	QLNS
6	Tiếp tục triển khai lịch xét duyệt quyết toán năm 2017 của các đơn vị dự toán khối tỉnh; đơn đốc đối chiếu số liệu để tổng hợp lập BCQT ngân sách nhà nước năm 2017 (hoàn thành trong tháng 5).	TCHCSN	
7	Hợp Tổ soạn thảo văn bản QPPL đề thông qua dự thảo Nghị quyết HĐND, Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên, môi trường theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 gửi các ngành lấy ý kiến tham gia.	TCHCSN	
8	- Phối hợp đơn vị tư vấn và người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp theo quy định. - Phối hợp phòng QLG và CS, Sở Xây dựng trình	TCDN	QLG và CS

	UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá bán nước máy của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.		
9	Triển khai công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017 tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; thẩm định và trình UBND tỉnh về kết quả giám sát hoạt động của doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2017.	TCDN	
10	Xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp đến.	QLG và CS	VP Sở
11	- Thẩm định giá khởi điểm giá trị lô gỗ rừng trồng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2136/UBND-KT ngày 24/4/2018. - Điều chỉnh lại giá khởi điểm để trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo Công văn số 153/TTPTQĐ-KHTC ngày 19/4/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Khu đất 508, khu quy hoạch dân cư đông Điện Biên phủ, Hoa Lưu nổi dài. - Đề xuất miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với một số diện tích trong dự án xây dựng nghĩa trang cho các đối tượng là cán bộ trung cao và đối tượng chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, người có công) theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2091/UBND-TH của UBND tỉnh.	QLG và CS	
12	Phối hợp với phòng TH và TK, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban QLDA thuộc tỉnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực: thanh lý tài sản công thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.	QLG và CS	TH và TK
13	Phối hợp với phòng Tin học và Thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu giá địa phương; tham gia sửa đổi chính sách bồi thường GPMB.	QLG và CS	TH và TK
14	Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng để Thông báo công bố Bảng giá VLXD tháng 4/2018.	QLG và CS	
15	Thông báo quy định vận hành 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, thanh lý tài sản, bán hồ sơ mời thầu.	Tin học và Thống kê	Các phòng có liên quan
16	Phối hợp với phòng Tài chính đầu tư và đơn vị cung cấp phần mềm đào tạo, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư XDCB theo Thông tư số 185/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và hướng dẫn, quyết toán vốn đầu tư.	Tin học và Thống kê	TCĐT
17	Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương dự toán phần	Tin học và	

	<p>mềm Hệ thống chi trả lương: dự toán và đề cương chi tiết, mời thầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập huấn phần mềm quản lý ngân sách 8.0, kế toán ngân sách xã để quyết toán ngân sách năm 2017. 	Thống kê	
18	<p>Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các huyện thị xã, thành phố lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định; thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành đã gửi hồ sơ tại phòng. Phối hợp với phòng QLNS phân bổ dự toán chi đầu tư XDCB vào hệ thống Tabmis theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh năm 2018.</p>	TCĐT	
19	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thanh tra Văn phòng Đăng ký đất đai. - Công bố Kết luận thanh tra Liên minh HTX. - Phục vụ số liệu, tài liệu cho Đoàn Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước Khu vực III. - Tổ chức kiểm tra giá quý II/2018. 	Thanh tra	
20	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. - Lập danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Tài chính Việt Nam” gửi Bộ Tài chính. - Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. - Hoàn thiện Quy trình xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL. - Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. - Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018. - Rà soát lại những tồn tại trong CCHC năm 2018 theo điểm chấm của Tổ Thẩm định Chỉ số CCHC. 	Văn phòng	
21	<p>Tổ chức hội nghị (chiều ngày 18/5/2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017. Đồng thời, trao tặng Bằng khen của Bộ Tài chính cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính-ngân sách từ năm 2016 đến năm 2017. - Học tập, quán triệt: về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 	Văn phòng	Các phòng thuộc Sở

nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Nghị quyết số 02-NQ/BCSD ngày 09/3/2018 Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính-Ngân sách; Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.		
--	--	--

Ngoài các nội dung trên, các phòng thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của lãnh đạo Sở. / th

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT, VP. th



Lê Hoàng Nghi